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Fulltrúi Flokks fólksins spyr hvernig svið Reykjavíkurborgar hyggjast mæta þeim sem ekki 
geta vegna fötlunar eða skerðingar nýtt sér rafrænar lausnir. Dæmi eru um að fólk með 
þroskahömlun hafi engan aðgang að upplýsingum eða öðrum þjónustuleiðum sem kalla á 
auðkenningu vegna þess að það hefur ekki getað sótt um rafræn skilríki. Samtökin 
Þroskahjálp hafa ítrekað bent á að finna þurfi aðra auðkennisleið fyrir þennan hóp og að verið 
sé að brjóta mannréttindi á þeim. Hvað hefur Reykjavíkurborg gert í þessum efnum og 
hvernig er það tryggt að þessi hópur hafi aðgang að upplýsingum og öðrum þjónustuleiðum 
þegar það getur ekki notað rafræn skilríki? Fulltrúi Flokks fólksins hefur upplýsingar um að 
þessi hópur sem hér um ræðir hefur lent á skjön í borgarkerfinu vegna þess að þau  geta ekki 
tileinkað sér þá færni sem þarf til að nota rafræn skilríki. Foreldrum þessara einstaklinga er 
einnig meinaður aðgangur að upplýsingunum þar sem viðkomandi er kominn yfir 18 ára. 


